

“Một Ngày Mới trong chương trình OTP”

Kính gửi Bệnh Nhân trong chương trình OTP,

Cục Quản Lý Chất Gây Nghiện (Bureau of Substance Addiction Services, BSAS) thuộc Sở Y Tế Công Cộng Massachusetts muốn thông báo cho quý vị rằng có những quy định **MỚI** của liên bang đối với chương trình điều trị bằng opioid (opioid treatment program, OTP) có thể thay đổi và cải thiện trải nghiệm của quý vị với tư cách là bệnh nhân trong chương trình OTP. Những quy định này sẽ giúp chương trình OTP của quý vị hỗ trợ quý vị với tư cách bệnh nhân và tập trung vào nhu cầu điều trị của chính quý vị khi quý vị đưa ra quyết định về việc điều trị cùng với nhân viên chương trình OTP. BSAS đang hợp tác với chương trình OTP của quý vị để hỗ trợ quý vị khi quý vị tham gia vào chương trình điều trị cứu sinh này.

Dưới đây là một vài điểm quan trọng về một số thay đổi:

Thuốc Mang Về Nhà	<p>OTP hiện được phép cung cấp cho bệnh nhân lượng thuốc mang về nhà nhiều hơn và quý vị có thể nhận thuốc sớm hơn trong quá trình điều trị. Mọi quyết định về thuốc mang về nhà vẫn là trách nhiệm của đội ngũ điều trị trong chương trình OTP, do ban lãnh đạo y tế của chương trình OTP dẫn dắt.</p> <p>Bác sĩ và đội ngũ sẽ xem xét nhiều yếu tố khi quyết định về thuốc mang về nhà của quý vị, bao gồm việc quý vị có đang sử dụng chất gây nghiện hay không, mức độ tham gia chương trình OTP, khả năng giữ thuốc an toàn của quý vị và các yếu tố khác mà họ xác định là có liên quan.</p> <p>Dưới đây là quy định MỚI về lượng thuốc mang về nhà được phép:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tối đa 7 liều thuốc mang về nhà nếu quý vị được điều trị từ 0 đến 14 ngày.• Tối đa 14 liều thuốc mang về nhà nếu quý vị được điều trị từ 15 đến 30 ngày.• Tối đa 28 liều thuốc mang về nhà nếu quý vị được điều trị từ 31 ngày trở lên. <p>BSAS khuyến khích quý vị gặp nhân viên chương trình OTP khi nhập viện và mỗi tháng để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận thuốc mang về nhà hoặc tăng lượng thuốc mang về nhà không. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về những điều quý vị cần làm để nhận thuốc mang về nhà.</p>
Chăm Sóc Sức Khỏe Từ Xa	<p>Quý vị có thể thực hiện một phần quy trình nhập viện bằng cách sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa nếu chương trình OTP của quý vị quyết định rằng tùy chọn này phù hợp với quý vị. Ngoài ra, quý vị có thể nhận tham vấn qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa thay vì phải tới trực tiếp chương trình OTP.</p>
Tham Vấn	<p>OTP phải làm việc với quý vị để lập Kế Hoạch Điều Trị dành riêng cho quý vị và dựa trên kế hoạch đó, quý vị có thể được đề xuất dịch vụ tham vấn về rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Một thay đổi mới là quý vị không bắt buộc phải tham gia dịch vụ tham vấn để tiếp cận thuốc hoặc tiếp tục điều trị. Các chương trình OTP vẫn phải đề xuất và cung cấp dịch vụ tham vấn và nhiều bệnh nhân có thể hưởng lợi từ dịch vụ tham vấn vào một thời điểm nào đó. Quý vị nên trao đổi với đội ngũ OTP về khuyến nghị của họ dành cho quý vị.</p>

Quét để tìm hiểu thêm về cách những thay đổi này tác động đến quý vị:

